



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ  
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ กำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๕ - วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ (เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.) ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบภาคความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ วันเสาร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๗ ประเมินผลงานระหว่างวันอังคารที่ ๗ - วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และประกาศผลการคัดเลือกภายในวันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ จึงขอแจ้งให้ผู้สมัครคัดเลือกและผู้เกี่ยวข้องทราบว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ มีนโยบายในการดำเนินการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยยึดหลักนิติธรรม ระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อต้องการสรรหาบุคคลที่เป็นคนเก่ง คนดีมีความรู้ คู่คุณธรรมและมีความสามารถ มีความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

ฉะนั้น อย่าได้หลงเชื่อและตกเป็นเหยื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าจะช่วยเหลือท่านได้ในการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ หากผู้ใดทราบเบาะแสของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาติดต่อ แอบอ้างในเรื่องดังกล่าว ขอให้ท่านได้แจ้งให้ทราบโดยตรงทางโทรศัพท์หมายเลข ดังต่อไปนี้

๑. นางจตุดาว ศิริวัลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ  
โทร. ๐๙ ๒๔๙๕ ๒๘๒๔

๒. นายสมศักดิ์ พูลเชื้อ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ  
โทร. ๐๘ ๕๗๗๔ ๖๓๗๔

๓. นายเชมพิชญ์ บัณฑอง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล โทร. ๐๘ ๓๒๘๒ ๙๓๕๒  
เพื่อที่จะได้หาทางป้องกันแก้ไขหรือดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินการสอบคัดเลือกในครั้งนี้เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม อย่างแท้จริง

อนึ่ง สำหรับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ห้ามกระทำการใดๆ ที่มีเจตนาเป็นการกวดวิชา จัดทำเอกสารจำหน่าย แจก หรือกระบวนกรอื่นใด ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สอบคัดเลือกโดยเด็ดขาด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางจตุดาว ศิริวัลย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ